



ปีที่ 41 ฉบับที่ 99 วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

### 6 พ.ย. วันแรกของการเปิดรับนักศึกษา “วิชาชีพรู”

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพรู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555 ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา จะต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา หรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง เป็นผู้มีรายชื่อตามที่มหาวิทยาลัยสำรวจผู้ประสงค์เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพรู และนำเสนอไปยังคณบดี มีคุณสมบัติอื่น ๆ ครบถ้วนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติตามที่คณบดีกำหนด อาทิ ต้องปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอนทั้งที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรู และไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพรู

การรับสมัคร สามารถดาวน์โหลดเอกสารการรับสมัคร และใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้- 8 พฤศจิกายน 2555 รับสมัครระหว่างวันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ผู้มีสิทธิ์สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อและห้องสอบ ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สอบวัดแววจิตใจ และวัดความรู้พื้นฐาน ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00 น. สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ผู้ผ่านการคัดเลือกรายงานตัว ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ สำนักส่งเสริมวิชาการ โดยจะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 และเปิดภาคเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2555 ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2555

7 ธันวาคม 2555 ขอเชิญร่วมฟังการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ของผู้สมัคร และเสนอชื่อ

ให้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วัฒนธรรม

## ม.ราชภัฏนครฯ กำหนดรับนักศึกษาใหม่ เริ่ม 5 พ.ย.นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2556 ประเภทสอบคัดเลือกตรง เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี 5 คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีกำหนดการดำเนินการรับสมัครดังต่อไปนี้

การประชุมสัมพันธการรับสมัคร กำหนดสัมมนาผู้บริหารและครูแนะแนวในการศึกษาต่อ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ออกแนะแนวสัญจรในระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2555- มีนาคม 2556

การรับสมัคร รับสมัครออนไลน์และพิมพ์ใบสมัคร/ใบแจ้งชำระเงิน ระหว่างวันที่ 5 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2555 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 4 มกราคม 2556

การสอบวัดความรู้ สอบวิชาพื้นฐานทั่วไปและสอบวัดแนวความเป็นครูและสอบความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา วันศุกร์ที่ 18 มกราคม 2556

การสอบสัมภาษณ์ ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 สอบสัมภาษณ์พร้อมยื่นเอกสารการรับสมัครสอบสัมภาษณ์ และสอบสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2556 ประกาศผลรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2556 และรายตัวนักศึกษาใหม่ ในระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2556 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ [www.nstru.ac.th](http://www.nstru.ac.th)

## ก.พ.อ. ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการ พิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ผศ. รศ. และ ศ. ใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ใหม่ โดยการลดจำนวนผลงานที่นำเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการในสถาบันอุดมศึกษาจากเดิม 3 เล่ม เป็น 2 เล่ม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น ซึ่งผลงานที่นำเสนอขอตำแหน่งจะต้องประกอบด้วยผลงาน ดังนี้ 1. ผลงานแต่งหรือเรียบเรียง ตำรา หนังสือ หรือบทความทางวิชาการซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด หรือ 2. ผลงานวิจัย ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด ทั้งนี้ ไม่นับงานวิจัยที่ทำเป็นส่วนของการศึกษาเพื่อรับปริญญาหรือประกาศนียบัตรใด ๆ หรือ 3. ผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น ซึ่งมีคุณภาพดี และได้รับการเผยแพร่ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด

ซึ่งผลงานที่นำเสนอจะต้องเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพ 3 องค์ประกอบ ดังนี้ คือ 1. ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ 2. มีการวิเคราะห์หรือสังเคราะห์ และ 3. สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หรือมีผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชน สังคมหรือประเทศ" และผลงานที่นำเสนอเพื่อขอตำแหน่งต้องเป็นผลงานที่มีความเหมาะสมของแต่ละสาขาวิชา ประกาศนี้จะมีผลบังคับใช้เมื่อหลังจากที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ [www.rajabhatnetwork.com](http://www.rajabhatnetwork.com)

## ทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยร่วมวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกับนักวิชาการ.ราชภัฏนครฯ

ทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมคณะให้เกียรติเดินทางมาสัมภาษณ์ ร่วมวิเคราะห์  
ข้อมูลสถานการณ์สังคม เศรษฐกิจ การเมือง กับนักวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 ที่สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน Mr. James Wise เอกอัครราชทูต  
ออสเตรเลียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย Dr. Moya Collett เลขานุการโท และนายธีระศักดิ์ ศิริพันธ์  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเมืองและเจ้าหน้าที่วิจัยอาวุโส ประจำสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจำประเทศ  
ไทย ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อทำการสัมภาษณ์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ  
สังคม การเมืองในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ภาคใต้ โดยมีอาจารย์  
ดำรงพันธ์ ใจห้าว อาจารย์บุญยิ่ง ประทุม อาจารย์ประจำสาขาวิชา  
ทองทศ อาจารย์ประจำสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(การปกครองท้องถิ่น) ให้การต้อนรับ และให้สัมภาษณ์  
โดยประเด็นหลักในการให้สัมภาษณ์ครั้งนี้ ประกอบด้วย  
สถานการณ์ทางการเมืองไทย วิเคราะห์นโยบายการดำเนินงาน  
ของรัฐบาล พรรคการเมือง วัฒนธรรมการพรรคการเมืองของ  
คนใต้ วิถีชีวิตวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมืองภาคใต้ แนวทาง  
การดำเนินการแก้ไขปัญหาสังคมต่าง ๆ ของประเทศไทย เป็นต้น  
ซึ่งนับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  
และนักวิชาการในสังกัด ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจในการวิเคราะห์ และให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการ  
พัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นบริการวิชาการ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับ  
หน่วยงานภายนอก



โดย Mr. James Wise เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย  
ประจำประเทศไทย กล่าวว่า ที่มาครั้งนี้ได้ข้อมูลที่เป็น  
ประโยชน์ยิ่ง ทั้งข้อมูลเชิงประจักษ์ และข้อมูลการวิเคราะห์  
ทางวิชาการในเชิงลึก โดยจะนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์  
พร้อมเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่อ  
ความเข้าใจในสถานการณ์ประเทศไทยในวงกว้าง ยังผลต่อ  
การวางแผนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วย และยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับอย่างเป็นกันเอง  
พร้อมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ปัญหา สถานการณ์อย่างตรงไปตรงมา โดยจะดำเนินการลักษณะเช่นนี้กับ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชต่อไป



บก.มหาชัยसार ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ, นางณัชฌา นนทโชติ

พิสุจน์อักษร อัดสำเนา นายก่อภพ ปรีชาชาญ

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ตรงกับวัน  
แรม 7 ค่ำ เดือน 11 ปีมะโรง

ข่าวเด่นประเด็นสอทภายในมหาวิทยาลัย ณ เวลานี้ คงไม่มีข่าวไหนเกินเรื่องของการสรรหา  
อธิการบดีคนใหม่ ก่อนที่จะฟังการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจา ในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 ของว่าที่  
อธิการบดีทั้งเจ็ด ทีมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้จัดเวทีรับฟังทัศนะของประชาคมต่ออธิการบดี  
คนใหม่ เรื่อง“อธิการบดีคนใหม่สู่มหาวิทยาลัยในฝัน” ในวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน นี้ ตั้งแต่เวลา  
13.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

งานจะเริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. พิธีเปิดพร้อมรับฟังความคิดเห็น โดย ศ.ดร.สมบัติ  
ดำรงธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย หลังจากชมสื่อบทพิเศษ จากสภาคณาจารย์ฯ มารับฟังผลสำรวจ  
ความคิดเห็นในประเด็น “คุณลักษณะของอธิการบดีคนใหม่ที่ใฝ่ฝัน” โดย ผศ.ดร.เกศริน มนูญผล  
กรรมการสภาคณาจารย์ฯ ต่อด้วยการเสนอผลสำรวจความคิดเห็น “เรื่องที่สำคัญและเร่งด่วนที่  
อธิการบดีคนใหม่ควรจะทำอย่างเร่งด่วน” โดยอาจารย์วิเชียร ทองสิน เสร็จแล้วจะเป็นการรับฟังความ  
คิดเห็นของบุคลากรและประชาคม ประเด็นการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ ปิดท้ายด้วยการสรุปประเด็น  
“อธิการบดีคนใหม่สู่มหาวิทยาลัยในฝัน” และถอดบทเรียน ประเมินตนเอง โดยคณะกรรมการฝ่ายพัฒนา  
ศักยภาพวิชาการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ท่านที่ไม่อยากพลาดการเกาะติดสถานการณ์สรรหา  
ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีคนใหม่ ไม่ควรพลาดรายการนี้

เกาะติดข่าวของการสรรหาอธิการบดีกันแล้ว..คราวนี้มาเกาะติดข่าวเรื่องของทุนวิจัยกันต่ออีกหนึ่ง  
ข่าว สถาบันวิจัยฯ ได้แจ้งมาว่าจะมีการพิจารณาจัดสรรเงินทุนวิจัยจากเงินงบกองทุนอุดหนุนการวิจัยของ  
มหาวิทยาลัย ในโครงการ “**เบญจวิจัย**” ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2556(ครั้งที่ 1) ในต้นเดือนธันวาคม นี้  
จึงขอเชิญชวนนักวิจัยที่ประสงค์ขอทุนอุดหนุนการวิจัยในโครงการดังกล่าว ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยตามแบบ  
แผนงานวิจัยหรือชุดโครงการ (แบบ ว-1ข) หรือโครงการวิจัย (แบบ ว-1ค) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 ซึ่ง  
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากเว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
<http://research.nstru.ac.th/> หรือเมนูดาวน์โหลดในเว็บไซต์ของส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย ของ วช.  
(<http://eval.nrct.go.th/>) โดยกำหนดส่งข้อเสนอโครงการมายังสถาบันวิจัยฯ ภายในวันศุกร์ที่ 30  
พฤศจิกายน นี้

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยธรรมะเตือนใจ ข้อคิดเตือนใจ “จะนั่งหัวแถวหรือหางแถวก็ไม่แปลก เหมือน  
เพชรนิลจินดาจะวางไว้ที่ไหนก็มีราคาเท่าเดิมและจะได้เป็นการลดทูลีมานะให้น้อยลงไปด้วย” สวัสดิ์คะ